



ประกาศ

ถอนสิทธิที่พระราชทานไว้แก่

พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี

ตามประกาศเพิ่มเติมข้อความในพระราชบัญญัติตราวัลลภาภรณ์

พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

มีพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรัสเหนือเกล้าฯ ให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

โดยทรงพระราชอนุสร คำนึง ถึงความดี ความชอบ ของฝ่ายใน



เพื่อให้ได้รับผลแห่งพระมหากรุณาในราชการส่วนพระองค์
 เสมอเหมือนกับข้าราชการในพระราชสำนักฝ่ายนี้ เมื่อวันที่ ๑
 มกราคม พ.ศ. ๒๔๖๓ จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
 ประกาศเพิ่มเติมข้อความในพระราชบัญญัติ ตราว่าลลภาภรณ์ พ.ศ.
 ๒๔๖๑ พระราชทานโอกาสให้ฝ่ายในรับพระราชทานตราว่าลลภา
 ภรณ์ได้เช่นเดียวกัน และโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชา
 อนุญาตให้พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีทรงไว้ซึ่ง
 สิทธิที่จะทรงพระคำริ้ว ผู้ใดเป็นผู้สมควรที่จะได้รับพระราช
 ทานตราว่าลลภาภรณ์สำหรับฝ่ายในแล้ว ก็ประทานได้ตามพระ
 ราชนิยมซึ่งตราไว้เป็นพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ก็โดยหวังพระราช
 หฤทัยว่า พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวีจะได้ดำรง
 ตำแหน่งพระราชินีร่วมพระราชหฤทัยต่อไปในอนาคต

บัดนี้ความปรากฏเป็นอย่างอื่น จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
 ให้ประกาศอนมั้น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
 เสีย ตั้งแจ้งอยู่ในประกาศนั้นแล้ว เมื่อพระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
 มิได้เป็นคู่หมั้นของพระองค์ต่อไปแล้ว ก็หาสมควรที่จะคงสิทธิอัน
 สำคัญที่โปรดเกล้าฯ พระราชทานไว้เช่นนั้นไม่ จึงมีพระบรมราชโองการ
 โปรดเกล้าฯ ให้ถอนสิทธิที่พระราชทานแก่พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี
 เสีย ตั้งแต่วันที่ได้อประกาศกระแสพระบรมราชโองการนี้ไป และ

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อความใหม่เพื่อประโยชน์ต่อไปว่า “ การพระราชทานตราวัลลภภรณ์ฝ่ายในนั้น จะทรงพระราชดำริพระราชทานด้วยพระองค์เอง ฉะนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้พระราชาผู้ร่วมพระราชหฤทัยทรงถือสิทธิในสนองพระองค์ ก็สุดแล้วแต่จะทรงพระราชดำริเห็นสมควร ”

ประกาศมา ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓

ประกาศตั้งเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ

มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า มหาอำมาตย์โท พระยาไชยยศสมบัติ ได้รับราชการในตำแหน่งรองเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการมาด้วยความสามารถ ราชการในกระทรวงนั้นเจริญขึ้นเป็นอันมาก สมควรจะเป็นเสนาบดีได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มหาอำมาตย์โท พระยาไชยยศสมบัติ เป็นเสนาบดีกระทรวงเกษตรธิการ ตั้งแต่วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๔ เป็นต้นไป

พระบรมราชโองการดำรัสสั่ง ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๖๓